

Nghị quyết về việc vận dụng và bổ sung một số điểm cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng

LTS: Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nghị quyết quan trọng trên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn nghị quyết đó.

Điều lệ Đảng đã được Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đảng thông qua trong điều kiện hoàn bình xây dựng miền Bắc. Từ đó đến nay, tình hình có nhiều thay đổi, nhất là từ khi chiến tranh mở rộng ra toàn quốc, có một số điểm thuộc về vấn đề đảng viên, về tổ chức, về cử đại biểu đi dự đại hội và về chỉ định cấp ủy, v.v... cần được bổ sung và vận dụng cho phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, trong khi chưa họp được Đại hội lần thứ tư để bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định bổ sung và vận dụng một số điểm cụ thể sau đây về Điều lệ Đảng, để các tổ chức của Đảng chấp hành.

I- Vấn đề đảng viên:

Đối với việc giới thiệu người vào Đảng, điều 4 (chương I) của Điều lệ Đảng có đoạn quy định: “Người xin vào Đảng... phải được 2 đảng viên chính thức có ít nhất 1 năm tuổi đảng và đã cùng công tác 1 năm trở lên giới thiệu”.

Điều này nói chung các nơi vẫn thực hiện được và có tác dụng bảo đảm việc kết nạp đảng viên được thêm chặt chẽ. Nhưng gần đây, do yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu, ở nhiều đơn vị bộ đội, công an, thanh niên xung phong và giao thông vận tải, do phải bổ sung thuyên chuyển luôn luôn về mặt tổ chức, cho nên điều kiện người giới thiệu phải “Cùng công tác

1 năm trở lên” với người được giới thiệu đã làm trở ngại công tác phát triển đảng. Đề kịp thời thu hút vào Đảng những quần chúng có đủ tiêu chuẩn đảng viên, đã được rèn luyện, thử thách trong điều kiện chiến đấu gay go, gian khổ, các tổ chức của Đảng có thể vận dụng điều kiện người giới thiệu phải “cùng công tác 1 năm trở lên” với người được giới thiệu vào Đảng như sau:

a) Nói chung các nơi khi kết nạp người vào Đảng vẫn phải theo đúng thủ tục mà Điều lệ Đảng đã quy định.

b) Riêng đối với những đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, công an vũ trang, thanh niên xung phong, giao thông vận tải, tình hình tổ chức thường có biến động, cán bộ công nhân, nhân viên, chiến sĩ ở đơn vị đó thường xuyên có sự bổ sung, thuyên chuyển, thì khi kết nạp đảng viên mới, đối với những trường hợp sau đây không bắt buộc người giới thiệu phải đã cùng công tác 1 năm trở lên với người được giới thiệu:

- Trường hợp người xin vào Đảng đã là đối tượng do tổ chức cơ sở đảng nơi cũ theo dõi, giúp đỡ để chuẩn bị kết nạp vào Đảng và được giới thiệu với chi bộ nơi người đó mới đến công tác để được tiếp tục xem xét và kết nạp vào Đảng.

- Trường hợp người xin vào Đảng tuy ở đơn vị cũ chưa phải là đối tượng phát triển đảng, nhưng sang nơi mới, qua thử thách trong chiến đấu hoặc qua hoạt động trong điều kiện chiến đấu khó khăn gian khổ, đã có nhiều biểu hiện tận tụy dũng cảm.

- Cả hai trường hợp trên đây, chi bộ nơi người mới đến công tác vẫn phải nắm được lý lịch, và xem xét toàn diện quá trình công tác, đạo đức, phẩm chất của người đó để bảo đảm có đủ tiêu chuẩn đảng viên. Việc cân nhắc xem xét phải cẩn thận, tránh vì do yêu cầu về số lượng mà không coi

trọng đầy đủ chất lượng và phải đề phòng những sơ hở để tránh kẻ địch hoặc những phần tử xấu có thể lợi dụng chui vào Đảng.

2- Về hình thức tổ chức cơ sở:

Điều 37 của Điều lệ Đảng quy định: Trong trường hợp đặc biệt, sau khi được khu ủy tự trị, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc đồng ý thì tổ chức cơ sở không đủ 50 đảng viên cũng có thể được thành loại đảng ủy cơ sở và chia ra làm nhiều chi bộ.

Hiện nay, có nhiều xã chưa đủ 50 đảng viên mà địa dư rộng, các thôn, bản ở xa nhau, điều kiện đi lại có khó khăn, nếu không được thành lập đảng ủy cơ sở và chia ra làm nhiều chi bộ thì công tác của chi bộ xã có khó khăn: lãnh đạo vẫn trong điều kiện chiến đấu, nhất là lãnh đạo chiến đấu có thể thiếu kịp thời, sinh hoạt đảng cũng không thuận lợi.

Vì vậy, đối với những tổ chức cơ sở đảng ở xã chưa đủ 50 đảng viên nhưng do yêu cầu của công tác lãnh đạo sản xuất và chiến đấu, nếu có đủ cán bộ cốt cán bảo đảm lãnh đạo (kể cả xã và ở từng hợp tác xã, thôn, bản) thì sau khi được tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc đồng ý cũng có thể thành lập đảng ủy cơ sở và chia ra làm nhiều chi bộ.

3- Tổ chức ban chấp hành của tổ chức cơ sở (đảng ủy, chi ủy):

Điều 40 trong Điều lệ Đảng quy định: Đảng ủy cơ sở, chi ủy cử ra bí thư và phó bí thư. Nếu cần thiết và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì đảng ủy cơ sở có thể cử ra ban thường vụ. Chi bộ không quá 9 đảng viên chính thức thì cử một bí thư, nếu cần thì thêm một phó bí thư.

Trong điều kiện hiện nay, để bảo đảm có một tập thể thích đáng giải quyết công việc của các chi bộ đông đảng viên được đúng, nhanh và kịp

thời, thích hợp với hoàn cảnh chiến đấu, có thể áp dụng một số điểm sau đây:

- Những đơn vị cơ sở như xã, xí nghiệp, nếu tổ chức cơ sở đảng chỉ gồm một chi bộ và ở những chi bộ hợp tác xã, phân xưởng, v.v... quy mô lớn có đông đảng viên, nếu chi ủy có từ 7 chi ủy viên trở lên mà cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở xét thấy cần thiết thì cũng có thể đồng ý cho cử ra ban thường vụ.

- Trong các đơn vị trực tiếp chiến đấu (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân dân vũ trang) những chi bộ chỉ có 7 đảng viên chính thức trở lên, nếu xét cần thiết và được cấp trên trực tiếp chuẩn y thì cũng có thể cử ra ban chi ủy.

4- Về việc cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên:

Điều lệ Đảng quy định: “Tất cả các đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên đều phải do bầu cử từ dưới lên. Đối với những đảng bộ vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể tổ chức bầu cử được, thì ban chấp hành trung ương sẽ chỉ định đại biểu các đảng bộ đó đi dự đại hội đại biểu toàn quốc”.

Trong điều kiện hiện nay, ở một số đơn vị bộ đội, giao thông vận tải, v.v... hoạt động phân tán ở nhiều nơi hoặc phải chiến đấu khẩn trương, điều kiện mở đại hội đại biểu ở các đơn vị đó để cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên có khó khăn. Nếu cấp ủy cấp trên không được phép chỉ định đại biểu thì các đơn vị nói trên sẽ không có đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Vì vậy, trong trường hợp cần thiết, các cấp ủy có thể vận dụng việc chỉ định đại biểu như sau:

Trong hoàn cảnh chiến đấu hoặc điều kiện hoạt động đặc biệt có khó khăn mà một đơn vị tổ chức của Đảng không có điều kiện mở đại hội để cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên được, thì cấp ủy triệu tập đại hội có thể chỉ định đại biểu của đơn vị đó dự đại hội sau khi được cấp ủy cấp trên xét và đồng ý cho chỉ định đại biểu. Khi chỉ định đại biểu thì cấp ủy triệu tập đại hội cần lấy ý kiến của cấp ủy đơn vị có đại biểu chỉ định để việc chỉ định đại biểu được tiến hành tốt.

5- Về việc chỉ định cấp ủy và cấp ủy viên:

Điều lệ Đảng quy định: “Các cơ quan lãnh đạo của Đảng đều do tuyên cử mà lập ta (trường hợp đặc biệt khó khăn không thể tổ chức tuyên cử được mới do cấp trên chỉ định)”.

“Ban chấp hành cấp trên, trong trường hợp cần thiết, có thể điều động hoặc chỉ định một số ủy viên của ban chấp hành cấp dưới. Nhưng số cấp ủy viên được điều động hoặc chỉ định không được quá 1 phần 3 số ủy viên do đại hội cấp dưới đã cử ra”.

Hiện nay, do điều kiện chiến tranh, trong quân đội có nhiều đơn vị phải trực tiếp chiến đấu hoặc qua chiến đấu, cấp ủy có thể bị thiếu nhiều: việc phiên chế lực lượng cũng phải tiến hành thường xuyên. Vì vậy có trường hợp không mở đại hội đại biểu để bầu cử cấp ủy được hoặc phải điều động hoặc bổ sung cấp ủy viên nhiều khi quá 1 phần 3 số cấp ủy viên do đại hội đại biểu đã cử ra.

Về điểm này, các tổ chức đảng có thể vận dụng việc chỉ định cấp ủy và cấp ủy viên trong quân đội và các đơn vị chiến đấu như sau:

Trong trường hợp chiến đấu khẩn trương ở các đơn vị vũ trang (bộ đội chính quy; bộ đội địa phương và công an vũ trang) nếu không thể tiến hành mở đại hội đại biểu để bầu cử cấp ủy được, thì cấp ủy cấp trên có thể chỉ định cấp ủy cấp dưới cho đến khi có thể mở đại hội để bầu cử lại. Việc điều động hoặc chỉ định bổ sung cấp ủy viên ở các đơn vị trong quân đội trong các trường hợp như trên cũng không nhất thiết hạn chế trong tỷ lệ 1 phần 3 số cấp ủy viên do đại hội địa biểu đã cử ra. Quân ủy trung ương sẽ hướng dẫn cụ thể phạm vi thi hành các điểm trên đây trong các đảng bộ thuộc quân đội. Đối với các địa phương và đơn vị công tác khác, hiện nay việc điều động hoặc chỉ định bổ sung vẫn phải thi hành đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Trên đây Ban Chấp hành trung ương quyết định bổ sung và vận dụng một số điểm của Điều lệ Đảng để áp dụng trong hoàn cảnh chiến đấu dựa trên nguyên tắc mà Đại hội đã quyết định ủy cho trung ương giải quyết cho trường hợp đảng bộ “đặc biệt”, Ban Chấp hành trung ương quyết định bổ sung và vận dụng một số điểm của Điều lệ Đảng để áp dụng hoàn cảnh chiến đấu dựa trên nguyên tắc mà Đại hội đã quyết định ủy cho Trung ương giải quyết cho trường hợp đảng bộ “đặc biệt”. Ban Chấp hành trung ương sẽ báo cáo với Đại hội đại biểu toàn quốc gần nhất khi được triệu tập. Các cấp đảng bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng tinh thần đã quy định, không được vận dụng tùy tiện vào các trường hợp khác với những điểm đã định trên đây.